



บทที่ 386
บทสวดวันปีใหม่ 2019

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เช่นเดียวกับวันปีใหม่ของทุกๆ ปี ลูกขอเขียนบทสวดบทนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า

ที่ผ่านมา ลูกเขียนมาตลอดว่า ลูกรู้สึกว่าคุณเป็นคริสตชนระดับอนุบาลและค่อยๆ เลื่อนขั้นขึ้นสู่ระดับประถมเพราะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระศาสนจักรที่ลูกไม่ทราบและต้องเรียนรู้ แต่ใน 5-6 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีวิธีสอนลูกชนิดที่ว่าลูกต้องไปค้นคว้าศึกษาหาความรู้โดยเป็น “โพลท์บังคับ” จากการที่ลูกได้รับเชิญไปพูดบรรยายทั้งในและต่างประเทศในหัวข้อที่ลูกไม่มีความรู้มาก่อนเลย เป็นต้นว่าการได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาคริสต์ให้แก่หลักสูตรหนึ่งที่เน้นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ลูกจำต้องไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย และเนื่องจากลูกเป็นคริสตชนคาทอลิก แน่นนอนลูกก็ต้องบรรยายในบริบทของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ลูกก็เลยได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและศาสนาของเรา และจากการที่ลูกได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันในต่างประเทศนับ 10 ครั้ง แม้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของลูกเอง แต่ลูกก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับประเทศตลอดจนสังคมมณฑลที่เชิญลูกไป รวมทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของแต่ละแห่ง ตลอดกับลูกก็ได้มีโอกาสฟังผู้บรรยายแบ่งปัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมณะหรือฆราวาสที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วในระดับโลก หรือระดับประเทศของพวกเขาแล้ว ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ประมิณค่ามิได้สำหรับการเจริญเติบโตในด้านการเป็นคริสตชนของลูก ตลอดจนลูกได้ผูกมิตรและมีเพื่อนจากต่างประเทศที่ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทระหว่างครอบครัวกันไปแล้ว ลูกตระหนักว่าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นการ “เตรียมสอน” ลูกในการรับใช้พระองค์ยิ่งๆ ขึ้นไป ลูกจึงขออน้อมรับพระพรเหล่านี้ด้วยความยินดี เต็มใจ และกตัญญูอย่างที่สุด พระเจ้าข้า ☺

ขณะนี้ ลูกรู้สึกว่าคุณได้จบการเรียนชั้นมัธยมแล้ว และกำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้พระองค์ในระดับต่อไป ☺

ณ วันนี้ วันปีใหม่ 2019 ลูกขอกราบทูลถึง “สภาวะ” การเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งในวันวัย 22 ปี ที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับมัธยมพระเจ้าข้า

1. จากการที่ลูกได้ค้นพบว่าที่แท้พระเจ้าทรงประทับอยู่ในใจของลูกตลอดเวลา ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ไกลโพ้น โนนเลยนั้น ทำให้ลูกมีความสุขมากและมีความชื่นชมยินดีในใจตลอดเวลา เป็นความรู้สึกที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดในชีวิตของลูกในปัจจุบัน เดี่ยวนี้ยามใดที่ลูกรู้สึกโกรธ โมโห ไม่พอใจ หรือเป็นความรู้สึกในทางลบ ลูกจะไม่ให้ความรู้สึกนั้นอยู่ในหัวใจลูกเกิน 3 นาที แล้วลูกจะ “รู้สึก” ถึงการประทับของพระองค์ในใจลูก สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีคือ ลูกจะลืมความรู้สึกเมื่อตะกี้ไปเลย เพราะ “ความรู้สึกถึงพระเจ้า” ในใจมันส่องแสงแห่งความสุขในใจของลูกจนขับไล่ความมืดแห่งอารมณ์อื่นออกไปจากใจลูกจนหมดสิ้น มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดที่ลูกมีความเชื่อในจิตใจของลูกจนทำให้รักพระองค์ได้ถึงขั้นนี้ ☺



มีครั้งหนึ่ง มีเรื่องที่ทำให้ลูกโกรธถึงขั้นที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าควันออกจากหุเลยทีเดียว แต่พอรู้ตัวภายใน 3 นาที ลูกคิดถึงพระองค์ในใจของลูก แล้วลูกก็ถามตัวเองว่า เมื่อคืนนั้นโกรธเรื่องอะไรหนอเพราะนึกไม่ออกจริง ๆ !

2. ลูกสวดภาวนาทุกๆ วันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูก เช่นเกี่ยวกับการหายใจเข้าออกซะแล้ว ตอนเช้าตื่นมาก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า ลูกจะเข้าห้องพระของลูกที่ลูกเรียกว่า My Little Chapel สวดขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่ได้ประทานให้แก่ลูกและครอบครัวมากมาย ก่อนออกจากบ้านจะสวดขอพรให้กับทุกคนที่ลูกจะพบในวันนั้นและทุกวัน กลางคืนจะเดินสวดส่ายประคำราว 1 ชั่วโมง ขอพรให้กับผู้ที่ขอให้ลูกสวดภาวนาให้พวกเขา และผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรและผู้ใหญ่ของประเทศชาติ ต่อด้วยผู้ที่เจ็บป่วย ครอบครัวของลูกและตัวลูกเอง ก่อนนอนลูกจะเข้าห้อง My Little Chapel สวดขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งต่อยบทสวดขอพระเยซูเจ้าก่อนเข้านอน

ลูกค้นพบว่าการสวดภาวนานั้นเป็นการสื่อถึงพระเจ้าที่เราถ่อมตัว ถวายตัวต่อพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย ลูกรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ลูกยังมีความรู้สึกที่เปรียบการสวดภาวนาเหมือนกับการว่ายน้ำของปลา ยิ่งสวดภาวนามากเท่าไร ปลาก็สามารถว่ายน้ำได้ลึกมากขึ้น การที่ปลาว่ายน้ำได้ลึก เป็นประโยชน์กับปลาเอง เพราะขนาดภาษาไทยยังมีคำพังเพยว่า “ตายน้ำตื้น”

และเนื่องจากลูกตระหนักว่าพระองค์ทรงใช้ลูกให้เป็นพยานตัวเล็กๆ แต่ประกาศข่าวดีและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวโลก ลูกจึงได้สวดภาวนาเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งทุกวันให้ตัวของลูกเองว่า “ขอพระองค์โปรดประทานสติแก่ลูกในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นลูกของพระองค์ที่ดี เหมาะสมกับการทรงใช้ของพระองค์เทอญ” การมีสติและสติปัญญานั้นต่างกัน สิ่งยั่วยวนในชีวิตประจำวันมีมากมายเหลือคณานับ หากเราขาดสติเมื่อไร เราอาจจะ “หลุด” ได้ ลูกที่บิดามารดารักและไวใจไม่ควรทำให้พ่อแม่เสียใจฉันใด ลูกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้ ก็ไม่ควรทำให้พระองค์ทรงผิดหวังฉันนั้น

3. ศึกษาพระวาจาของพระเจ้าทุกวัน ณ ทุกวันนี้ พระสังฆราชที่ลูกเคารพรักองค์หนึ่ง มีการอธิบายพระวาจาของพระเจ้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดทางสื่อสมัยใหม่คือ YouTube โอโฮ! สุดยอดสำหรับคริสตชนที่เฝ้าหาพระวาจาอย่างลูกเลย! ก่อนนี้ลูกต้องไปค้นหาอ่านเอง เดี๋ยวนี้ฟังท่านทุกเช้า บทไหนซึ่งหนอยก็คัดลอกออกมา แล้วก็ไปศึกษาหาอ่านเพิ่มจากไบเบิลไดอารี่ ต่อด้วยพระคัมภีร์แล้วก็พยายามอย่างที่สุดที่จะดำรงชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ความเป็นปุถุชนจะทำได้

เพียง 3 ข้อนี้ ลูกก็เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งที่มีความสุขมากแล้วพระเจ้าข้า ลูกขอสรุปชีวิตของลูก ณ จุดนี้เป็นภาษาอังกฤษสองประโยคสั้นๆ ว่า

“I am nothing without God.

I am everything that God wants me to be.”

“เราจะทำให้ท่านเป็นเหมือนเลื้อนหวดข้าวใหม่และมีพินคม ท่านจะหวดและบดภูเขา จะทำให้เห็นเขาเป็นเหมือนกลบ ท่านจะผัดภูเขาและเห็นเขาเหล่านั้น และลมจะพัดไป ลมพายุจะทำให้กระจัดกระจาย แต่ท่านจะชื่นชมในพระยาห์เวห์ ท่านจะภูมิใจในพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล” อีสยาห์ 41:15-16

ลูกรักพระองค์ที่สุด พระเจ้าข้า

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดคนอื่น

